



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๖๔

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ด้วยได้รับแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดย
จัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วทุกพื้นที่ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนัย ยอดนิล)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒

๒๖๖
๒๖๖

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๓๖๐๙
๒๕๕๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธันท์กข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพและมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศตามเอกสาร
ที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
บริการสาธารณะ จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธันท์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ
เพื่อประสานการดำเนินงานระดับพื้นที่ ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโรจน์ชัย เดชาธรรมชัย) |
รองอธิบดี วิชาการฯ แทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๓



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ชีตความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กับ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน” โดยมีพันธกิจในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และพัฒนา บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้และพัฒนาาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ สร้างการมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้คำแนะนำปรึกษาประสานและสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการ สาธารณะ ให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาการเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้

พันธกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) ที่เน้นในการจุดประกาย กระตุ้น และสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนมีการค้นหา และนำใช้ทุนและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย โดยเน้นให้มีกระบวนการทำงานที่มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีร่วมพัฒนาในระดับพื้นที่และ ระดับเครือข่าย (ท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มเครือข่ายประชาชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอิสระและหน่วยงานพัฒนาเอกชนที่มีปฏิบัติการในชุมชน) ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา ชีตความสามารถของทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้สามารถจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มต่างๆ ครอบคลุมสุขภาวะทั้งสี่มิติ (สุขภาวะทางกาย ใจ ปัญญา และสังคม)

ด้วยพันธกิจของทั้ง ๒ องค์กรดังกล่าวมา มีเป้าหมายเดียวกันคือการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมายทั่วทุกพื้นที่ ทั้ง ๒ หน่วยงานข้างต้น จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น เพื่อแสดง เจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม กฎหมาย และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาและใช้ระบบข้อมูล ซึ่งเกิดจากกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน และการบริหารจัดการ

(๓) จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนา รูปแบบและระบบการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดตั้ง เป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ” ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปและผู้สนใจ

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” ในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปและผู้สนใจ

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนสถานีนอนามัย และการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานีนอนามัยที่ถ่ายโอนแล้ว

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบายและทรัพยากรเพื่อการดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๘ ด้านพื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพโดยชุมชน และการลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบายและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยทั้งสององค์กรจะต้องมีการปรึกษาหารือและสร้างข้อตกลงร่วมกันทั้งในด้านนโยบายและทรัพยากร

(๙) ให้มีคณะทำงานร่วมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ประสบผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทั้ง ๒ ฝ่ายจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญและเก็บไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

(นายวัลลภ พริงพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

(นายสมพร ไช้บางยาง)

ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

(นายธวัชชัย พิก้องกูร)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

(นางสาวดวงพร เสงบุญพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)